

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๖๔๒๓



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการดำเนินการและกรอบวงเงินชดเชย ตามโครงการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรสมาชิก
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ๔ แห่ง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๖๓๘๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทาง
การดำเนินการและกรอบวงเงินชดเชย ตามโครงการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ๔ แห่ง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. แนวทางการดำเนินการและกรอบวงเงินชดเชย ตามโครงการแก้ไขปัญหานี้สิน
เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ๔ แห่ง ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ ได้ผ่านการหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยข้อเสนอดังกล่าวจะช่วยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกรให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านหนี้สินให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐,๖๒๑ ราย ทั้งนี้ ในส่วนของกรอบวงเงิน
งบประมาณ แหล่งเงิน และแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรให้เป็นไปตามความเห็นของ
สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ควรให้ความสำคัญ
กับการกำกับดูแลและดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงื่อนไขและ
วิธีดำเนินโครงการฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ที่มีคุณสมบัติ เป็นไปอย่าง
ทั่วถึง โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งมีมาตรการดูแลเพื่อสร้างวินัยด้านการเงินให้กับเกษตรกร เพื่อป้องกัน
ปัญหานี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑

E-mail: sasithorn@nesdc.go.th